

# Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả



Đội Quản lý thị trường số 4 tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh các mặt hàng thuốc, vật tư y tế.

Lợi dụng tình hình sản xuất trong nước gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại lên lút hoạt động nhằm trục lợi bất chính, gây bất ổn thị trường. Xác định rõ thực trạng và các nguy cơ đó, từ đầu năm đến nay các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389/ĐP tỉnh đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, xử

lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Ông Trần Huy Quân, Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ 389/ĐP tỉnh cho biết: Thời gian qua, các sở, ngành thành viên BCĐ luôn phối hợp chặt chẽ, thống nhất cao trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ BCĐ giao. Các thành viên cũng thường xuyên chia sẻ thông tin, hỗ trợ nhau trong kiểm tra, kiểm soát, xử lý

vi phạm, qua đó kịp thời ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kiểm soát được giá cả các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm lưu thông hàng hóa đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Là một trong những đơn vị mũi nhọn trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Công an tỉnh

đã xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ quản lý địa bàn, đấu tranh làm rõ nhiều vụ vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, phát hiện, bắt giữ, xử lý 382 vụ; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính gần 2 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 308 vụ với 365 đối tượng; tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính và tiến bản thanh lý tang vật nộp ngân sách nhà nước gần 1,2 tỷ đồng. Điển hình, đêm ngày 31/1/2021, lực lượng công an đã phát hiện một xe ô tô chở 140 cây thuốc lá ngoại nhân hiệu Blend No.555 gold và 5 cây thuốc lá nhãn hiệu Toscanello Rosso không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ thuốc hàng nhập lậu. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 35 bao thuốc lá Blend No.555 gold, 3.000 điếu thuốc Cigar các loại và 510 chai rượu không có tem rượu nhập khẩu độ cồn, không có tem nhãn phụ chữ tiếng Việt thể hiện thông tin sản phẩm, đơn vị nhập khẩu, phân phối. Ngoài xử lý hành chính đối

với chủ hàng, cơ quan điều tra Công an tỉnh quyết định tịch thu, tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm thuộc mặt hàng cấm, hàng không rõ xuất xứ và không rõ chất lượng.

Ông Nguyễn Văn Nghiên, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) - cơ quan thường trực BCĐ 389/ĐP tỉnh cho biết: Lợi dụng tình hình dịch bệnh, các đối tượng lên lút nhập lậu, thực hiện hành vi gian lận thương mại đối với nhiều mặt hàng mà người tiêu dùng có nhu cầu mua sắm cao như đồ điện, điện tử, điện lạnh, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, xăng dầu, quần áo, thực phẩm... Điển hình, ngày 19/1/2021, Cục QLTT chủ trì đoàn kiểm tra liên ngành của BCĐ 389/ĐP tỉnh kiểm tra Công ty Cổ phần Đầu tư SADO ở phố Lê Lợi, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, phát hiện hành vi sản xuất quần áo mang nhãn hiệu 5S không sử dụng dấu hợp quy đối với sản phẩm hàng hóa đã được công bố hợp quy, xử phạt hành chính 30 triệu đồng. Ngày 16/6, Đội QLTT số 2 phối hợp với Phòng Nghiệp vụ (Cục QLTT) kiểm tra đột xuất cửa hàng Thăng Trán mobile ở đường Hoàng Công Chất, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, phát hiện hành vi kinh doanh hàng nhập lậu. Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, lực lượng QLTT đã tịch thu 266 sản phẩm gồm tai nghe, cáp sạc, ổ điện thoại các loại.

Không riêng lực lượng công an và QLTT, các sở, ngành thành viên BCĐ 389/ĐP tỉnh đã vào cuộc quyết liệt, phối hợp kiểm tra, kiểm soát địa bàn, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 9 tháng đầu năm 2021, lực lượng chức năng đã kiểm tra 2.534 vụ, phát hiện và xử lý 1.655 vụ vi phạm, xử phạt nộp ngân sách nhà nước hơn 42,6 tỷ đồng, tịch thu, tiêu hủy nhiều hàng hóa tang vật trị giá hàng trăm triệu đồng.

Trước dự báo những tháng cuối năm tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có xu hướng gia tăng, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh đề nghị các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh. Huy động tổng lực, mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đặc biệt, các lực lượng chức năng xác lập các chuyên án đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng, mặt hàng, từ điểm có nguy cơ cao về buôn lậu, không để xảy ra tình hình phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, giữ vững ổn định thị trường.

**KHÁC DUẤN**

## Một số lưu ý chăm sóc, phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

Để nâng cao sức khỏe cho đàn vật nuôi phòng chống các dịch bệnh trong thời điểm giao mùa, người chăn nuôi cần áp dụng một số biện pháp sau:

### 1. Về chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi cần



Ảnh minh họa

Vệ sinh hàng ngày trong, ngoài chuồng nuôi, quét dọn, thu gom xử lý rác và chất thải. Rửa sạch chuồng trại, dụng cụ bảo hộ lao động bằng nước với xà phòng hoặc chất tẩy rửa.

Định kỳ 1 lần/tuần tổng vệ sinh toàn bộ khu vực chăn nuôi bằng các hóa chất khử trùng như: Vôi bột, Bencodiol, Iodine, BKA...

Sát trùng trong và ngoài chuồng nuôi, các thiết bị chăn nuôi trước và sau khi sử dụng.

Cách ly khu vực chuồng nuôi với nơi ở của người và động vật khác bằng hàng rào, vách ngăn xung quanh, bạt che chắn, cửa ra vào có khóa, bố trí hố hoặc khay sát trùng trước cửa ra vào chuồng nuôi.

### 2. Về chăm sóc nuôi dưỡng

Biện pháp tốt nhất là thực hiện chăn nuôi cùng vào, cùng ra.

Kiểm soát con giống: Con giống phải sạch bệnh, giống mới mua về phải nuôi cách ly ít nhất 2 tuần ở chuồng, khu cách ly.

Đối với gia súc, gia cầm non luôn bảo đảm vệ sinh sạch sẽ, đủ nhiệt độ trong chuồng nuôi, nên dùng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh để bảo đảm đủ dinh dưỡng.

Cung cấp đầy đủ thức ăn, bảo đảm chất lượng và phù hợp với từng lứa tuổi của vật nuôi. Đặc biệt chú ý khi thay đổi thức ăn cho đàn vật nuôi phải thay đổi từ từ mà vẫn phải bảo đảm vệ sinh dinh dưỡng cho từng loại vật nuôi. Đối với đại gia súc nên chủ động nguồn thức ăn vào mùa khô bằng cách ủ chua thức ăn thô xanh và dự trữ rơm khô.

Bảo đảm đủ nước uống cho vật nuôi, khi thời tiết thay đổi phải bổ sung thêm điện giải, Bcomplex, vitamin, men tiêu hóa để nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Khi thời tiết chuyển lạnh cần cho vật nuôi uống nước ấm, tăng nhiệt độ chuồng nuôi, bổ sung chất độn chuồng; đối với gia súc, gia cầm cần thả rãnh thả ra vườn, bãi chăn thả muộn và cho vào chuồng sớm.



Ảnh minh họa

### 3. Về phòng, chống bệnh cho vật nuôi

Thực hiện nghiêm ngặt lịch dùng vắc-xin theo quy định của thú y cho từng loại vật nuôi. Thực hiện nghiêm "Tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm" theo kế hoạch của tỉnh.

Thường xuyên kiểm tra sức khỏe đàn vật nuôi, phát hiện những con có biểu hiện bất thường nuôi cách ly theo dõi và điều trị, chủ động khai báo và chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Khi có dịch bệnh xảy ra, phải chấp hành tiêu hủy theo hướng dẫn của cơ quan thú y; tuyệt đối không được bán chạy gia súc, gia cầm ốm, chết.

**TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÁI BÌNH**

## LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN QUỲNH PHỤ Chăm lo cho đoàn viên

Những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Quỳnh Phụ thường xuyên quan tâm đối mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Bà Tăng Thị Huệ, Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết, trên địa bàn huyện hiện có trên 14.600 đoàn viên, sinh hoạt tại 166 công đoàn cơ sở. Với phương châm "Tất cả vì lợi ích đoàn viên", LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động. Tổ chức tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua. Hàng năm, thực hiện

quy chế dân chủ ở cơ sở, LĐLĐ huyện đã hướng dẫn các cấp công đoàn đánh giá chất lượng hoạt động thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Đến nay, toàn huyện có 28/32 doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể có lợi cho người lao động; 28 doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể có lợi cho lao động nữ; 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn thường xuyên nắm bắt tình hình, tư tưởng, đời sống, việc làm của người lao động. Từ đầu năm đến nay có hàng nghìn lượt đoàn viên, người lao động được hỗ trợ, tặng quà tết; LĐLĐ huyện phối hợp hỗ trợ 4 gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn xây mái, sửa chữa nhà ở; hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 50 con đoàn viên bị khuyết tật không thể phục vụ được bán

thần và đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Anh Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Đạt Vinh cho biết: Công đoàn Công ty hiện có gần 1.400 công nhân. Xác định công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên là nhiệm vụ trọng tâm, Công đoàn Công ty đã gắn việc chăm lo cho đoàn viên với các phong trào, cuộc vận động như "Tháng công nhân", "Lao động giỏi, lao động không vi phạm các tệ nạn xã hội; thực hiện hiệu quả các hoạt động văn nghệ, thể thao. Chị Trần Thị Thái, đoàn viên Công đoàn Công ty chia sẻ: Tôi và đồng nghiệp luôn được tập thể lãnh đạo Công ty, Công đoàn Công ty quan tâm, hỗ trợ chăm lo đời sống tinh thần và vật chất. Hàng năm được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và giải quyết



Các cấp công đoàn huyện Quỳnh Phụ thăm hỏi người lao động tại doanh nghiệp.

Covid-19. Ngoài ra, Công đoàn Công ty thường xuyên tuyên truyền đến người lao động không vi phạm các tệ nạn xã hội; thực hiện hiệu quả các hoạt động văn nghệ, thể thao. Chị Trần Thị Thái, đoàn viên Công đoàn Công ty chia sẻ: Tôi và đồng nghiệp luôn được tập thể lãnh đạo Công ty, Công đoàn Công ty quan tâm, hỗ trợ chăm lo đời sống tinh thần và vật chất. Hàng năm được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và giải quyết

kịp thời mọi chế độ ốm đau, thai sản. Vì vậy, tôi rất yên tâm làm việc tại đây và ý thức trách nhiệm mình phải phấn đấu để hoàn thành tốt công việc được giao.

Trong đợt dịch Covid-19, các cấp công đoàn huyện Quỳnh Phụ đã thăm hỏi, động viên, tặng quà các đơn vị tuyến đầu chống dịch; hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ngoài ra, LĐLĐ huyện còn tổ chức cho cán bộ, công nhân viên chức lao động kỹ

cam kết không vi phạm các tệ nạn xã hội; thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch Covid-19; tích cực xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa... Với việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động của các cấp công đoàn đã giúp đoàn viên, người lao động yên tâm công tác, sản xuất, từ đó góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng vững mạnh.

**MAI THƯ**

## CÁC ĐỊA PHƯƠNG TẠM THỜI KHÔNG ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ GIẤN CÁCH XÃ HỘI ĐÃ TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO DOANH NGHIỆP LƯU THÔNG HÀNG HÓA SONG CUNG ĐẶT RA THÁCH THỨC VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH. HIỂU RÕ ĐƯỢC CƠ HỘI VÀ KHÓ KHĂN PHẢI ĐỐI MẶT, XÍ NGHIỆP MAY HƯNG HÀ (TỔNG CÔNG TY MAY 10) ĐÃ NHANH CHÓNG TRIỂN KHAI LINH HOẠT CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ THÍCH ỨNG AN TOÀN.

Xí nghiệp May Hưng Hà có 950 cán bộ, công nhân chuyên sản xuất quần và váy, đảm phục vụ xuất khẩu vào thị trường châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản của Tổng công ty May 10. Để bảo đảm cho các đơn hàng và giữ an toàn sức khỏe cho người lao động, Xí nghiệp chú trọng công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bà Trần Thị Hương, Giám đốc Xí nghiệp cho biết: Bên cạnh duy trì thực hiện "5K", sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch, Xí nghiệp chủ động siết chặt kiểm soát dịch tễ, ngăn chặn nguồn

## XÍ NGHIỆP MAY HƯNG HÀ Linh hoạt trong phòng dịch và sản xuất

lây. Chúng tôi hạn chế tối đa khách hàng ở ngoài tỉnh đến Xí nghiệp làm việc, thay vào đó là giao dịch online. Đối với những khách hàng bắt buộc phải làm việc trực tiếp, Xí nghiệp yêu cầu phải khai báo y tế quét mã QR Code, đã được tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 và bố trí phòng làm việc riêng, không tiếp xúc với người lao động.

Do hiện nay việc di chuyển của người dân rời mở hơn nên để thích ứng an toàn với dịch Covid-19, Xí nghiệp May Hưng Hà tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức tự bảo vệ và thực hiện khẩu hiệu: Mỗi người lao động xây dựng "gia đình xanh" góp phần để "doanh nghiệp xanh" và "cộng đồng xanh". Ngoài khuyến cáo người lao động hạn chế

đi ra ngoài tỉnh, tụ tập nơi quán xá, Xí nghiệp yêu cầu khai báo y tế trung thực cho tổ trưởng khi đến nhà máy làm việc; được phép nghỉ khi ốm có dấu hiệu của Covid-19.

Hiện nay, Xí nghiệp May Hưng Hà chuyển sang xây dựng kế hoạch ngắn hạn thích ứng từng tuần, từng ngày do các đơn hàng truyền thống giảm về sản lượng, điều kiện nguyên phụ liệu không kịp cung ứng ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất dài hạn. Xí nghiệp tổ chức sản xuất thêm một số dòng sản phẩm như áo sơ mi, veston, khẩu trang, bảo hộ y tế nhằm đa dạng hóa đối tác, tránh đứt gãy nguồn hàng do dịch Covid-19, bảo đảm duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động. Chị

Nguyễn Thị Nhung, công nhân tổ 1 cho biết: Từ đầu năm đến nay, Xí nghiệp luôn bảo đảm việc làm thường xuyên, chúng tôi không phải nghỉ việc ngày nào do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Có nhiều nguồn hàng sản xuất nên thu nhập của chúng tôi tăng lên, bình quân đạt hơn 7 triệu đồng/người/tháng.

Đón làn sóng dịch chuyển đến hàng từ các nước trong khu vực vào Việt Nam và từ các tỉnh phía Nam ra miền Bắc, Xí nghiệp May Hưng Hà tham mưu cho Tổng công ty May 10 chủ động điều chỉnh kế hoạch, tiếp nhận các đơn hàng mới để bù đắp lại doanh thu sụt giảm năm 2020 và phấn đấu vượt kế hoạch năm 2021. Bà Trần Thị Hương, Giám đốc Xí

nghiệp cho biết thêm: Từ đầu tháng 7 đến nay, chúng tôi tập trung triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; thường xuyên tuyên truyền, vận động công nhân thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Bộ phận công nghệ AI và kỹ thuật tích cực nghiên cứu, đổi mới phương pháp, kỹ thuật, quy trình sản xuất theo hướng đơn giản hóa, tối ưu hóa nguyên liệu và thời gian làm việc của công nhân. Cùng với đó, Xí nghiệp đầu tư mua sắm nhiều máy móc, thiết bị mới, hiện đại, nâng tỷ lệ tự động hóa quy trình sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng và tăng năng suất lao động.

Những ngày này, cán bộ, công nhân Xí nghiệp May Hưng Hà sôi nổi tham gia cuộc thi tay nghề giỏi,

năng suất lao động cao do ban giám đốc và Công đoàn Xí nghiệp tổ chức. Anh Trần Văn Thủy, công nhân tổ 15 chia sẻ: Tôi cũng như tất cả công nhân ở đây rất phấn khởi tham gia phong trào thi đua do Xí nghiệp phát động vì bản thân được nâng cao tay nghề, lương tháng tăng theo sản lượng và còn được

Xí nghiệp động viên, khen thưởng cho tổ sản xuất theo ngày và cá nhân theo tháng.

Chủ động phòng, chống dịch, đổi mới phương pháp, công nghệ sản xuất, công nhân hăng hái thi đua là những yếu tố quan trọng giúp Xí nghiệp May Hưng Hà tự tin vượt chỉ

tiêu kế hoạch Tổng công ty May 10 giao. Ước tính năm 2021, giá trị sản xuất tăng từ 25 USD/người/ngày lên 28 USD/người/ngày và Xí nghiệp sẵn sàng tăng tốc sản xuất, kinh doanh vào đầu năm 2022 với mức tăng trưởng khoảng 20% so với năm trước.

**HA THANH**



Công nhân Xí nghiệp May Hưng Hà hăng hái thi đua nâng cao tay nghề và tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.